

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_PF_012_S2
ชื่อตาราง	ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ
ความเป็นของข้อมูล ความล่าช้า กำหนดเวลาเผยแพร่	รายเดือน 1 เดือน ข้อมูลเบื้องต้น เผยแพร่วันทำการสุดท้ายของ 1 เดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ <ul style="list-style-type: none"> • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูล และมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูล และวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล 	<p>สถิติค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ เป็นตัวเลขแสดงถึงความเคลื่อนไหวของรายจ่ายรัฐบาล เป็นการจำแนกรายจ่ายออกเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน (แนวนอน) และค่าใช้จ่ายตามลักษณะเศรษฐกิจ (แนวตั้ง) ภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง</p> <p>ข้อมูลค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ ประกอบด้วย</p> <p>ค่าใช้จ่ายรัฐบาล ตามลักษณะงาน (แนวนอน) 10 ลักษณะงาน ได้แก่</p> <p>701 การบริหารทั่วไปของรัฐ</p> <p>702 การป้องกันประเทศ</p> <p>702 การรักษาความสงบภายใน</p> <p>704 การเศรษฐกิจ</p> <p>705 การสิ่งแวดล้อม</p> <p>706 การเคหะและชุมชน</p> <p>707 การสาธารณสุข</p> <p>708 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</p> <p>709 การศึกษา</p> <p>710 การสังคมสงเคราะห์</p> <p>ค่าใช้จ่ายรัฐบาล ตามลักษณะเศรษฐกิจ (แนวตั้ง) ได้แก่</p> <p>21 ค่าตอบแทนแรงงานให้แก่ลูกจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน และเงินสมทบประกันสังคม</p> <p>22 การใช้สินค้าและบริการ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงานทั่วไป</p> <p>23 การบริโภคสินค้าทุน เป็นการลดลงในมูลค่าระหว่างปีบัญชีของสินทรัพย์ถาวรที่เกิดจากการเสื่อมค่าทางกายภาพ ความล้าสมัย หรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทั่วไป การประมาณการการบริโภคสินค้าทุนเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน</p> <p>24 ดอกเบี้ย เป็นเงินที่จ่ายออกไป เกิดขึ้นจากหน่วยงานรัฐบาลกู้ยืมเงินทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ดอกเบี้ยจ่ายจะแบ่งออกเป็นดอกเบี้ยจ่ายให้ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (241) ดอกเบี้ยจ่ายให้ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ยกเว้นภาครัฐบาล (242) และ ดอกเบี้ยจ่ายให้หน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ (243) ทั้งนี้รวมรายจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดจากการระดมทุนตัวเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลที่มีการขายสูง หรือต่ำกว่าราคาพาร์</p> <p>25 เงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานรัฐบาลจ่ายให้วิสาหกิจโดยไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยน เงินอุดหนุนจำแนกออกตามผู้รับ ซึ่งจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนจ่ายให้กับรัฐวิสาหกิจ (251) และเงินอุดหนุนจ่ายให้กับสถาบันเอกชน (252)</p> <p>26 เงินช่วยเหลือ เป็นเงินโอนที่เป็นทั้งรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนโดยไม่มีข้อผูกมัดจากหน่วยงานหนึ่งให้กับอีกหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล หรือให้กับองค์กรระหว่างประเทศ เงินช่วยเหลือจำแนกออกตามประเภทของหน่วยงานที่รับเงินช่วยเหลือ แล้วจึงจำแนกออกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ตามระบบ GFS ผู้รับเงินช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลต่างประเทศ (261) เงินช่วยเหลือแก่องค์กรระหว่างประเทศ (262) และเงินช่วยเหลือแก่หน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐบาล (263)</p>

คำอธิบายข้อมูล

	<p>27 เงินสังคมสงเคราะห์ จัดเป็นเงินโอนในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดให้ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสังคม เงินสังคมสงเคราะห์ จำแนกออกตามประเภทของโครงการที่ดำเนินการ ได้แก่ เงินสังคมสงเคราะห์จากประกันสังคม (271) เงินสังคมสงเคราะห์เพื่อการช่วยเหลือทางสังคม(272) และเงินสังคมสงเคราะห์สำหรับลูกจ้างของรัฐบาล (273)</p> <p>28 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวนหนึ่ง และเงินโอนอื่น ๆ ที่มีไว้รองรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีได้จำแนกไว้ที่ใด</p> <p>31 การถือครองสินทรัพย์ที่มีใช้ทางการเงิน เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร อาทิ ค่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง (3111) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ (3112) สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ และอ่าวหยุดโทปกรณ์ (3114) เป็นต้น</p> <p>ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ ครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมของรัฐบาลกลางเท่านั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่นับรวมค่าใช้จ่ายปีปัจจุบันและค่าใช้จ่ายปีก่อน รวมทั้งรายจ่ายการถือครองสินทรัพย์ที่มีใช้ทางการเงิน แต่ไม่นับรวมรายจ่ายการถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งถูกแยกออกมาจากค่าใช้จ่ายไปปรากฏอยู่ในงบกระแสเงินสด การชำระคืนต้นเงินกู้ และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง</p> <p>วิธีการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลเป็นการจัดเก็บตามเกณฑ์เงินสด ดังนั้น ข้อมูลจึงครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมของรัฐบาลที่เป็นตัวเงินเท่านั้น ไม่รวมธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน</p> <p>ข้อมูลค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ ได้รับข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผ่านระบบ GFMS (Government Fiscal Management Information System) ซึ่งเก็บโดยใช้เกณฑ์เงินสด โดยได้รับข้อมูลเป็นรายเดือน ส่วนข้อมูลการกู้ยืมเงินกู้ในประเทศ และการชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศ ใช้ข้อมูลจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</p> <p>วิธีประมวลผลข้อมูล นำข้อมูลรายจ่ายรัฐบาล ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผ่านระบบ GFMS มาจำแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	<p>เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=975&language=th</p>
การปรับปรุงข้อมูล	<p>ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)</p>

ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร 0-2283-6880